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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 

วันที่  17 มีนาคม  ๒๕63 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 

********* 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายสุรชอบ  กระจาย ประธานสภาฯ สุรชอบ  กระจาย 
๒ นายสุดใจ  ไชยพันธ์ รองประธานสภาฯ สุดใจ  ไชยพันธ์ 
๓ นายวสันต์   ดวงศรี เลขานุการสภาฯ วสันต์   ดวงศร ี
๔ นายอนุกูล  บุญโย     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 อนุกูล  บุญโย     
๕ นายอำนวยศิลป์ จังอินทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 อำนวยศิลป์ จังอินทร์ 
๖ นายบุญศรี   แพทย์หลวง    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 บุญศรี   แพทย์หลวง    
๗ นายสมยศ ไชยพันธ์    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สมยศ ไชยพันธ์    
๘ นายสุแมน บุญโย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สุแมน บุญโย 
๙ นายพรนิรันดร์ จันดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 พรนิรันดร์ จันดี 

๑๐ นายสุรีย์ สาล ี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สุรีย์ สาล ี
๑๑ นายบุญธรรม อินทร์แก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 บุญธรรม อินทร์แก้ว 
๑๒ นายสุนทร บุญเลิศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 สุนทร บุญเลิศ 
13 นายวิทยา พันธ์แก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 วิทยา พันธ์แก้ว 
14 นายพอง สงพิมพ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 พอง สงพิมพ์ 
15 นายสมชัย บุดดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมชัย บุดดี 
16 นางประสิทธ์ จันทำ    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙   ประสิทธ์ จันทำ    
17 นายวัฒนา พรมเมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 วัฒนา พรมเมา 
18 นายสนอง ศรีหวาด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 สนอง ศรีหวาด 
19 นายพรเลิศ เข็มขาว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 พรเลิศ เข็มขาว 
20 นางประภาศรี สมบัติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 ประภาศรี สมบัติ 
21 นางสาวสิริพร วิจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สิริพร วิจิตร 
22 นายนิคม มะยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 นิคม มะยา 
23 นายสมบูรณ์ จังอินทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สมบูรณ์ จังอนิทร์ 
24 นายบุญช่วย อยู่รอย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 บุญช่วย อยู่รอย 
25 นายสำรวย จังอินทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 สำรวย จังอินทร์ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นางสาวลำพึ่ง จังอินทร์   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 
 2. นายบุญชม พรหมพิลา   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14 

   

http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000191595794
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000191595794
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=170820
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=170820
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404689824
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404689824
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404818918
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404818918
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404818911
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404818911
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000191596075
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000191596075
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404818928
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404818928
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000191596149
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000191596149
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404819162
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404819162
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=170831
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=170831
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404819170
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404819170
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=170832
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=170832
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404819190
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404819190
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404819193
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404819193
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404819228
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404819228
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000191596651
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000191596651
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=170838
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=170838
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=279931
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=279931
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000191597660
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000191597660
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404818868
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000191595825
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404819244
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายธีรเทพ    วิเชียร   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 
 2. นายสุพจน์    ไชยพันธ ์   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 9 
 3. นายพรสยาม  ทำมา   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
 4. นางละออง   ผาพันธ์    ผู้อำนวยการกองคลัง 
 5. นายประเทือง  หารภิรมย์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 
 6. นายนิตย์  มุขดา   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
 7. นางสาวสุภัคพรรณ  โสมาพร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 8. นางสุทิศา  ระยับศรี   นิติกร  
 9. นางสาวสมถวิล  ควรสุข  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 10. นายธนกฤต   ยอดใส   ผู้อำนวยการกองช่าง 

11. นางสาวชวัลรัตน์  จันทะคัด  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
              - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุรชอบ กระจาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
           เมืองหลวง เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตาม 
       ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ    - ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    1.1 แจ้งกำหนดการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยขอแจ้งข้าราชการ ผู้บริหาร  
      สมาชิกสภาฯ พนักงานจ้าง ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในวันพุธที่ 18  
       มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ การแต่งการ 
      เครื่องแบบกากีแขนยาวสวมหมวกหม้อตาล จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมในพิธี ตามวันเวลาที่ 
       กำหนดโดยพร้อมเพียงกัน 
      1.2 แจ้งกำหนดการหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2563 ในวัน 
         พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 ณ บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วย 
       ทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมในงาน 
    1.3 แจ้งเรื ่องการขอเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัย  
        วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติสำคัญเข้ามา 
       เห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน ประธานสภาได้ตรวจสอบแล้วยังไม่ถึงสมัยประชุมสามัญ จึงได้ขอ 
       อนุญาตนายอำเภอห้วยทับทัน เพื่อขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญและนายอำเภอห้วยทับทัน  
       ได้อนุญาตแล้วระหว่างวันที่ 11-25 มีนาคม 2563 จึงได้นัดประชุม ครั้งที่ 1 ในวันนี้  
     1.4 แจ้งเรื ่องการเลื่อนการจัดแข่งขันกีฬาเมืองหลวงคัพ ต้านยาเสพติดประจำปี  
     งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 33) สืบเนื่องจากที่ได้กำหนดการแข่งขันไว้แต่เนื่องจาก 
       เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพ่ือป้องกันการระบาด 
      ของโรคดังกล่าว จึงได้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเห็นชอบให้เลื่อนการแข่งขันกีฬา  
      ออกไปโดยไม่มีกำหนด 



3 
 

     1.5 แจ้งเรื ่องกำหนดจัดงานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563 โดยสภา 
        วัฒนธรรมตำบลเมืองหลวง ร่วมกับ วัดบ้านเมืองน้อย โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่  
        20 – 23 มีนาคม 2563 
       1.6 แจ้งเรื่องการลา วันนี้มีท่านสมาชิกสภาฯ ได้แจ้งการลาไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  
         เนื่องจากติดภารกิจ จำนวน 2 ท่านคือ 
       - นางสาวลำพึ่ง จังอินทร์   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 
                                   - นายบุญชม พรหมพิลา   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่ 14    - 
ที่ประชุม   -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2                   - เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัย 
     ที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 
    2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัย 
            ที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 
ประธานสภาฯ    -มีรายงานการประชุม 2 ครั้งที่ยังไม่ได้รับรอง จะเริ่มที่ รับรองรายงานการประชุมสภา  
       องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2  
        เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยได้เสนอให้สภาฯ ได้รับรองรายงานการประชุ มแต่ 
      เนื่องจากท่านสมาชิกสภาฯ ได้ท้วงติงว่าการจดรายงานการประชุมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จึง 
       เสนอว่ายังไม่รับรองรายงานการประชุม และมีผู้ขอแก้ไขข้อความประธานสภาฯ จึงได้แจ้ง 
       ให้เลขานุการสภาฯ นำไปตรวจสอบและบรรจุในวาระการประชุมเพ่ือรับรองในครั้งนี้ เชิญ 
        เลขานุการสภาฯ ชี้แจง 
นายวสันต์  ดวงศรี   -ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ได้ท้วงติงว่าการจดบันทึกรายงานการประชุมไม่ครบถ้วน เพราะ 
เลขานุการสภาฯ   ไม่จดบันทึกการชี้แจงของพนักงานส่วนตำบลที่ได้ชี ้แจง ข้อซักถามได้ตรวจสอบแล้ว  
        ปรากฏว่าการตอบข้อซักถามในครั้งนั้น เนื่องจากเป็นการตอบข้อซักถามที่ยังไม่เตรียมตัว  
      จึงขออนุญาตต่อประธานสภาฯ ว่าไม่ต้องจดบันทึกการประชุม ได้ตรวจสอบอย่างถูกต้อง 
       แล้ว จึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
ประธานสภาฯ    -เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงแล้วมีท่านใดจะอภิปรายขอเชิญครับ 
ที่ประชุม   -ไม่มี 
ประธานสภาฯ   -ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีก ต่อไปผมจะขอมติสภาฯ แห่งนี้เพื่อขอแก้ไข ข้อความ  
      และรับรองรายงานการประชุมในคราวเดียวกัน 
ที่ประชุม   -รับทราบ 
ประธานสภาฯ   -ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง  
       ข้อความและรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัย  
      สามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 โปรดยก 
       มือขึ้นครับ 
ที่ประชุม   -มต ิ รับรอง     23  เสียง 
       ไม่รับรอง    -   เสียง 
      งดออกเสียง 1  เสียง 
    หมายเหตุ    ลา       2  คน 
ประธานสภาฯ    -เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัย 
      ที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000191595825
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404819244
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      -เป็นรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ เชิญครับ 
นายวิทยา  พันธ์แก้ว   -การจดบันทึกรายงานการประชุมผมเคยอภิปรายหลายครั้งแล้วว่าให้คงคำพูดไว้ ถ้ามีการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6    ตัดทอนคำพูดมากเกินไปก็ไม่สมบูรณ์อยากให้คงคำพูดไว้ เพื่อความเข้าใจ ให้ปรับปรุง  
      เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ การอภิปรายต่าง ๆ สมาชิกต้องตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ ขอท้วง 
     ติง เรื ่องการส่งเอกสารให้สมาชิกต้องส่งล่วงหน้า ก่อนอย่างน้อย 3 วัน เพื ่อจะได้ 
     ตรวจสอบความถูกต้อง 
ประธานสภาฯ    -ก็ฝากเลขานุการสภาฯ ให้ปรับปรุงตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอมาการอภิปรายการใช้  
     คำพูด ประธานสภาฯ จะพิจารณาให้ถอนหรือยกเลิก เข้าใจกันตามนี้นะครับ ท่านต่อไป  
         เชิญครับ 
ที่ประชุม    -ไม่มี 
ประธานสภาฯ    -ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติมต่อไป ผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า สมาชิกสภาฯท่านใด  
       เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ  
       สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โปรดยกมือขึ้น 
       ครับ 
ที่ประชุม   -มต ิ รับรอง     22  เสียง 
       ไม่รับรอง    -   เสียง 
      งดออกเสียง 2  เสียง 
    หมายเหตุ    ลา       2  คน 
ระเบียบวาระท่ี 3                    - เรื่องเพื่อพิจารณา 
    3.1 เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง 
      และเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 
ประธานสภาฯ    -ในวาระการประชุมนี้ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเข้ามาเพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติมี  
        เหตุผลความจำเป็นอย่างไร ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงให้สภาฯ ได้รับทราบเชิญครับ  
นายวสันต์  ดวงศรี   -ตามที่แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้ประกาศใช้ไปแล้ว แต่เนื่องจากมี 
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก.  ปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ช่วย  
      แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน แต่เนื่องจากปัญหาความเดือดร้อนไม่มีอยู่ในแผนพัฒนา 
       ท้องถิ่น จึงต้องเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่    
       ประชาชนในตำบลเมืองหลวง ส่วนรายละเอียดเพ่ิมเติมจะขอให้ผู้รับผิดชอบงานแผนฯ ได้ 
      ชี้แจงเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ    -ฝ่ายบริหารชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่เสนอญัตตินี้เข้ามาก่อนจะให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ 
       อภิปราย จะขอเชิญเจ้าหน้าที่แผนได้ชี้แจงเพิ่มเติม เชิญครับ 
นางสาวสุภัคพรรณ โสมาพร  -ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปแล้วก็จะขอเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม เรื่องข้ันตอนการจัดทำ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แผนในกรณีนี้เมื่อได้รับหนังสือแจ้งเรื่องความเดือดร้อน กองช่างก็ได้ออกสำรวจ เสนอ  
       ความเห็นแล้วส่งเรื่องมาที่งานแผนโดยได้ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน  
    ออกประชาคมระดับหมู ่บ ้านจัดประชุมประชาคม ประชาคมระดับตำบล ประชุม 
        คณะกรรมการฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วจึงได้เสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
       โดยได้จัดทำตามขึ้นตอนการจัดทำแผนตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว 
    โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



5 
 

    -สำนักงานปลัดฯ ขอเปลี่ยนแปลง จำนวน 1 รายการ และเพ่ิมเติม 1 รายการ ดังนี้ 
    1.โครงการจัดงานรัฐพิธ ีและงานวันสำคัญอื ่น ๆ ของชาติที ่ร ัฐบาลกำหนดให้มีขึ้น  
        วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนจัดงานเฉลิมพระเกียรติในโครงการรัฐพิธีต่าง ๆ และงานวัน  
       สำคัญอื่น ๆ ของชาติ เป้าหมาย ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยทับทัน ปีงบประมาณ (พ.ศ.  
        2563-2565) ข้อความเดิม 20,000 เป็นข้อความใหม่ 35,000 ตัวชี้วัด ร้อยละของ 
      ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนร่วมเทิดประเกียรติในโอกาส 
        สำคัญหรือวันอื่น ๆ ที่รัฐบาลกำหนดขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก สำนักงานปลัด 
       ร่วมกับอำเภอห้วยทับทัน 
    2.แผนงาน การรักษาความสงบภายใน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องดับเพลิง รายการ  
      หัวฉีดดับเพลิง จำนวน 1 หัว งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท 
    -กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอเพ่ิมเติม 5 รายการ ดังนี้ 
    1. โครงการขอรับงบประมาณอุดหนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่  
       47 (พ.ศ 2563) “ศรีสะเกษเกมส์”และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37  
       (พ.ศ 2564)“นครลำดวนเกมส์”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วัตถุประสงค์  
       อุดหนุนงบประมาณการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ 2563)  
      “ศรีสะเกษเกมส์”และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ 2564)“นคร 
      ลำดวนเกมส์” เป้าหมาย อุดหนุนจังหวัดศรีสะเกษ  ปีงบประมาณ 2563 ตั ้งไว้  
       150,000 บาท ตัวชี้วัด จำนวนประชาชน เยาวชน นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ 
      เข้าร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ผลที ่คาดว่าจะได้รับ ประชาชน เยาวชน  
      นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษให้ความสนใจในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา 
        หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษาฯร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ 
       2. โครงการขอรับการอุดหนุนการจัดงานสืบสานประเพณีของดีห้วยทับทัน วัตถุประสงค์  
       อุดหนุนงบประมาณจัดงาน เป้าหมายอุดหนุนงบประมาณแก่อำเภอห้วยทับทัน 
      ปีงบประมาณ 2563-2565 ตั้งไว้ข้อความเดิม 25,000 ข้อความใหม่ 50,000 บาท  
      ตัวชี้วัดจำนวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ส่งเสริมการสืบทอด 
     ประเพณีที่ดีงาม หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษาฯ 
      3. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีสถานที่ขับถ่ายที่ถูก 
     สุขลักษณะ เป้าหมาย ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเมือง 
       หลวง (โทะ) ปีงบประมาณ 2563 ตั้งไว้ 50,000 บาท ตวัชี้วัด จำนวนเด็กเล็กท่ีเข้าใช้     
       งานห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็กปฐมวัยได้ใช้ห้องน้ำเหมาะสมกับวัย 
      และถูกสุขลักษณะ  หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษาฯ   
      4.โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรั้ว 
      รอบขอบชิดเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับเด็ก เป้าหมาย ก่อสร้างรั้วในศูนย์พัฒนาเด็ก 
       เล็กวัดหนองสะมอน ปีงบประมาณ 2563 ตั้งไว้ 100,000 บาท ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนา 
       เด็กเล็กมีสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่สวยงาม ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็กนักเรียนมีความ 
        ปลอดภัย หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษาฯ 
      5.โครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ต วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีอินเตอร์เน็ตใน 
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      การศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ และได้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เป้าหมาย การ 
      ติดตั้งอินเตอร์เน็ตในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเมืองหลวง (โทะ)  ปีงบประมาณ 2563 ตั้งไว้  
      20,000 บาท ตัวชีว้ัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ผลคาดที่ว่า 
       จะได้รับ ได้สืบค้นข้อมูลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กอง 
       การศึกษาฯ 
    6.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV วัตถุประสงค์ เพ่ือ 
       พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง เป้าหมาย  
       ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้านสื่อ DLTV ปีงบประมาณ  
     (2563 – 2565) ตั้งไว้ 100,000 บาท ตัวชีว้ัด จำนวนเด็กเล็กปฐมวัยที่ได้ใช้ประโยชน์ 
       จากชุดอุปกรณ์ ฯ ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็กปฐมวัยมีชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ 
      แห่งการเรียนรู้ ด้านสื่อ DLTV หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษาฯ  

      -กองช่าง ขอเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
    1.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติก ทับคอนกรีต(เส้นกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 1  
         วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เป้าหมาย  
       ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 295.00 เมตร หนา0.05 เมตร 
      ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.05 เมตร คิด 
       เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,395 ตารางเมตร ปีงบประมาณ 2563 ตั้งไว้ 150,000 บาท  
       ตัวชี้วัด ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น ผลที่ 
       คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมสัญจร หน่วยงานที่ 
         รับผิดชอบหลัก กองช่าง 
    2. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ทับคอนกรีตเดิม ทิศเหนือหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  
       หน้าโรงเรียนถึง บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ 3 วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบถนนและการ 
       คมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เป้าหมาย ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร 5.00 เมตร ยาว  
       350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว  
       230.00 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,670 ตารางเมตร  
       ปีงบประมาณ 1,002,000 บาท ตัวชี้วัด ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการ 
       คมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วใน 
       การคมนาคมสัญจร หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง 
    3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.2 ซอยปู่มั่น - ตาคง วัตถุประสงค์ เพ่ือ 
       พัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เป้าหมาย ข้อความเดิม ถนน 
       ขนาด4.00 x 130 x 0.15 ม. ข้อความที่เปลี่ยนแปลง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  
       เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 112.00 ตาราง 
        เมตร ปีงบประมาณ 2564 ข้อความเดิม 273,000 บาท ข้อความทีเ่ปลี่ยนแปลง  
       ปีงบประมาณ 2563 70,000 บาท ตัวชี้วัด ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มี 
       การคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว 
      ในการคมนาคมสัญจร หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง 
          4. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 3  
      วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที ่เป้าหมาย  
       ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่ 
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       น้อยกว่า 2,320.00 ตารางเมตร ปีงบประมาณ 872,000 บาท ตัวชี้วัด ร้อยละหรือ 
       จำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
       ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมสัญจร หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  
       กองช่าง 
         5. โครงการขุดเจาะบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 3 เพ่ือขยายเขตบริการประปา 
        และกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลน เป้าหมาย ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 0.5 – 42.5 เมตร  
       ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 
       บาดาล) ปีงบประมาณ 170,000 บาท ตัวชี้วัด ร้อยละครัวเรือนมีน้ำไว้ใช้ ผลที่คาดว่า 
        จะได้รับ ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภคอย่างทั่วถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  
       กองช่าง 
         6.ขอเปลี่ยนแปลงหน้า 52 ลำดับที่ 4 โครงการข้อความเดิมโครงการก่อสร้างถนน 
       คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.บ้านนางสุทัศน์ ม.3 ข้อความที่เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนน 
      คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.บ้านนางสุทัศน์ หมู่ที่ 3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและ 
      การคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เป้าหมาย ข้อความเดิม ถนนขนาด  
       2.50x610x0.15ม. ข้อความท่ีเปลี่ยนแปลงขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว  
      60.00 เมตร หนา 0.15  เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร  
     ปีงบประมาณ 2562 ข้อความเดิม 84,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 ข้อความที่ 
       เปลี่ยนแปลง 92,000 บาท ตัวชี้วัด ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการ 
      คมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วใน 
       การคมนาคมสัญจร  หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง 
         7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายอำพรรณ จันทร์ดี หมู่ที่ 4  
       วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เป้าหมาย  
      ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15  เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่ 
        น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร ปีงบประมาณ 995,000 บาท ตัวชี้วัด ร้อยละหรือ 
       จำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
       ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมสัญจร หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  
       กองช่าง 
         8. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 5 จากสาม 
       แยกหน้าโรงเรียนบ้านจังเอิน – สี่แยกบ้านนางจำนงค์ ดวงงาม วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนา 
       ระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  
      เมตร ยาว 530.00 หนา 0.05  เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,120 ตารางเมตร  
      ปีงบประมาณ 797,000 บาท ตัวชี้วัด ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการ 
      คมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วใน 
       การคมนาคมสัญจร หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง 
        9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายเกษม จันดี หมู่ที่ 5  
       วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เป้าหมาย  
       ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15  เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่ 
       น้อยกว่า 416.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 เมตร  
      จำนวน 5 ท่อน  ปีงบประมาณ 265,000 บาท ตัวชีว้ัด รอ้ยละหรือจำนวนครัวเรือน 
      ประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความ 
       สะดวกรวดเร็วในการคมนาคมสัญจร หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง  
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        10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจังเอิน หมู่ที่ 5 ไปบ้านหนองสิมน้อย  
       วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เป้าหมาย  
       ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15  เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่ 
      น้อยกว่า 624.00 ตารางเมตร ปีงบประมาณ 382,000 บาท ตัวชี้วัด ร้อยละหรือ 
       จำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมสัญจร หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  
      กองช่าง 
      11. โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านเมืองน้อย ม.6 ไปบ้านขามใหญ่ตำบลกล้วย 
       กว้าง วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  
      เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,250.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.10   
       เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า3,750.00 ตารางเมตร ปีงบประมาณ 359,000 บาท  
      ตัวชี้วัด ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น ผลที่ 
       คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมสัญจร หน่วยงานที่ 
      รับผิดชอบหลัก กองช่าง 
       12. โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก เส้นปู่ตาไปทิศตะวันออก หมู่ที่ 6 วัตถุประสงค์  
      เพ่ือพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจร 
      กว้าง 3.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
       2,250.00 ตารางเมตร ปีงบประมาณ 215,000 บาท ตัวชี้วัด ร้อยละหรือจำนวน 
      ครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชน 
      ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมสัญจร  หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง 
        13. โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกคุ้มศรีเมืองใหม่ หมู่ที่ 6 ไปบ้านโทะ วัตถุประสงค์  
      เพ่ือพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจร 
      กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย 
      กว่า 5,100.00 ตารางเมตร ปีงบประมาณ 485,000 บาท ตัวชี้วัด ร้อยละหรือจำนวน 
       ครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชน 
       ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมสัญจร หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง 
      14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ 7 ไปบ้านเมืองหลวง หมู่ที่  
       2  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เป้าหมาย  
      ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 528.00 เมตร หนา 0.15  เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่ 
      น้อยกว่า 2,640.00 ตารางเมตร ปีงบประมาณ 1,640,000 บาท ตัวชี้วัด ร้อยละหรือ 
       จำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
       ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมสัญจร หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  
       กองช่าง 
        15. ขอเปลี่ยนแปลง หน้า 54 ลำดับ 37 โครงการ ข้อความเดิมโครงการก่อสร้างถนน 
      คอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 7 ซ.บ้านนายทันใจ ข้อความที่แก้ไขโครงการก่อสร้างถนน 
      คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซ.บ้านนายทันใจ วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบถนนและ 
      การคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เป้าหมาย ข้อความเดิมถนนขนาด 2.00 x 142 x  
      0.15 ม. ข้อความท่ีเปลี่ยนแปลงขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร  
      หนา 0.15  เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 278.00ตารางเมตร ปีงบประมาณ 2564  
      ข้อความเดิม 160,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 ข้อความท่ีเปลี่ยนแปลง 170,000  
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      บาท ตัวชี้วัด ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น  
      ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมสัญจร หน่วยงาน 
      ที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง 
       16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมัย วงษาไป กองทุนเก่า หมู่ 
       ที่ 8  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  
       เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้างช่วงที่ 1  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00เมตร ยาว 56.00  
      เมตร หนา 0.15  เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร  
      หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 770.00 ตารางเมตร ปีงบประมาณ  
      479,000 บาท ตัวชี้วัด ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก 
      รวดเร็วขึ้น ผลที่ดาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม 
      สัญจร หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง  
       17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นปู่ตา – หนองโทะ หมู่ที่ 8  
       วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เป้าหมาย  
      ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15  เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่ 
       น้อยกว่า 500.00ตารางเมตร ปีงบประมาณ 312,000 บาท ตัวชี้วัด ร้อยละหรือ 
      จำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมสัญจร หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก   
       กองช่าง 
      18. โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 8 วัตถุประสงค์ เพ่ือขยายเขตบริการ 
       ประปาและกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลน เป้าหมาย ขนาดความจุ 10 ลบ.ม แบบถังไฟ 
     เบอร์กลาส 4 ลูก ปีงบประมาณ 380,000 บาท ตัวชีว้ัด รอ้ยละครัวเรือนมีน้ำไว้ใช้ ผลที่ 
      คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้ำเพ่ือการอุปโภค – บริโภคอย่างทั่วถึง หน่วยงานที่ 
      รับผิดชอบหลัก กองช่าง  
        19. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 8 วัตถุประสงค์ เพ่ือขยาย 
      เขตบริการประปาและกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลน เป้าหมาย ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่  
     0.5 – 42.5 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ (ตามแบบมาตรฐาน 
     กรมทรัพยากรน้ำบาดาล) ปีงบประมาณ 170,000 บาท ตัวชี้วัด ร้อยละครัวเรือนมีน้ำไว้ 
     ใช้ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภคอย่างทั่วถึง หน่วยงานที่ 
     รับผิดชอบหลัก กองช่าง 
      20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ข้างโรงเรียนบ้านโทะ ฝั่งทิศ 
      เหนือ) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  
     เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15  เมตร คิด 
     เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ปีงบประมาณ 2563 ตั้งไว้ 622,000  
     บาท ตัวชี้วัด ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น  
     ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมสัญจร   
     หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง 
       21. ขอเปลี่ยนแปลงหน้า 61 ลำดับ 130 ข้อความเดิมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
     เสริมเหล็ก บ้านหนองเมยไปที่สาธารณประโยชน์ หมู่ 9  ข้อความที่แก้ไขโครงการ 
     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเมยไปที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 9   
      วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่เป้าหมาย  
      ข้อความเดิมถนนขนาด 4.00 x 80x 0.15 ม. ข้อความท่ีเปลี่ยนแปลงขนาดผิวจราจร 
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       กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15  เมตร คดิเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
       300.00 ตารางเมตร ปีงบประมาณ 2564 ข้อความเดิม 200,000 บาท  
      ปีงบประมาณ 2563 ข้อความที่เปลี่ยนแปลง 190,000 บาท ตัวชี้วัด ร้อยละหรือ 
         จำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมสัญจรหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  
     กองช่าง 
      22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตามาถึงทางไปบ้านอ้อ(ทางดำ)  
       หมู่ที่ 10 วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  
        เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 164.00 เมตร หนา 0.15  เมตร คิด 
       เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00ตารางเมตร ปีงบประมาณ 2563 ตั้งไว้ 508,000 บาท  
       ตัวชี้วัด ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น ผลที่  
       คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมสัญจร  หน่วยงานที่ 
       รับผิดชอบหลัก กองช่าง 
      23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโปร่ง หมู่ที่ 10 ไปถนนลาดยาง 
       สายห้วยทับทัน -ปรางค์กู่  วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ 
      ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร  
      หนา 0.15  เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ปีงบประมาณ 2563  
     ตั้งไว้ 500,000 บาท ตัวชีว้ดั ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคม 
       สะดวกรวดเร็วขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการ 
       คมนาคมสัญจร  หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง 
      24. โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับสายโรงเรียนหนองน้ำขุ่น – หนองโป่ง บ้านเตา 
       เหล็ก หมู่ที่ 10 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้ง 
      พ้ืนที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00เมตร ยาว 580.00 เมตร หนา 0.60  เมตร  
       คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,740.00 ตารางเมตร ปีงบประมาณ 2563 ตั้งไว้ 78,000  
      บาท ตัวชี้วัด ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น  
       ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมสัญจร   
      หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง 
       25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคำตา ศรีธนะชาติ ถึงที่ทำ 
       การผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ 
      ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร  
      หนา 0.15  เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 925.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ 
      ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน ปีงบประมาณ 2563 ตั้งไว้ 585,000  
     บาท ตัวชี้วัด ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น  
     ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมสัญจร   
     หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง 
       26. โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านหนองสะมอนไปบ้านโนนแถลง หมู่ที่ 11  
     วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เป้าหมาย  
      ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร คิดเป็น 
     พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า5,200.00 ตารางเมตร ปีงบประมาณ 2563 ตั้งไว้ 500,000 บาท  
     ตัวชี้วัด ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น ผลที่ 
     คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมสัญจร  หน่วยงานที่ 
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     รับผิดชอบหลัก กองช่าง 
       27. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 12 จากสี่ 
     แยกหมู่บ้านไปบ้านจังเอิน หมู่ที่ 5 วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบถนนและการคมนาคม 
     ให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 695.00เมตร  
     หนา 0.05 เมตร คิดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,780.00 ตารางเมตร ปีงบประมาณ 2563 ตั้ง 
      ไว้ 1,028,000 บาท ตัวชี้วดั ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคม 
      สะดวกรวดเร็วขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการ 
     คมนาคมสัญจร  หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง 
      28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยยาง – ตาชี  หมู่ที่ 13 
       วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เป้าหมาย  
     ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 418.00 เมตร หนา 0.15  เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่ 
     น้อยกว่า 2,090.00 ตารางเมตร ปีงบประมาณ 2563 ตั้งไว้ 1,297,000 บาท  
     ตัวชี้วัด ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น ผลที่ 
     คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมสัญจร  หน่วยงานที่ 
     รับผิดชอบหลัก กองช่าง 
         29. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 14 บ้าน 
     หนองกอกไปบ้านหนองคู วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบถนนและการคมนาคมให้ 
     ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เป้าหมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 715.00เมตร หนา  
     0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,860.00 ตารางเมตร ปีงบประมาณ 2563 ตั้งไว้  
     1,073,000 บาท ตัวชี้วัด รอ้ยละหรือจำนวนครัวเรือนประชาชนที่มีการคมนาคม 
      สะดวกรวดเร็วขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการ 
      คมนาคมสัญจร  หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง 
        30. โครงการขุดเจาะบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 14  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา 
     ระบบถนนและการคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เป้าหมาย ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่  
     0.5 – 42.5 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ (ตามแบบมาตรฐาน 
     กรมทรัพยากรน้ำบาดาล) ปีงบประมาณ 2563 ตั้งไว้ 170,000 บาท ตัวชีว้ัด ร้อยละ 
     ครัวเรือนมีน้ำไว้ใช้ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภคอย่าง 
       ทั่วถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองช่าง 
ประธานสภาฯ    -ได้ชี้แจงขั้นตอน รายละเอียดให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ทราบแล้ว ต่อไป ขอเชิญท่าน 
       สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายซักถาม ขอเชิญครับ 
นายสุดใจ   ไชยพันธ์   -ผมขอสอบถามในหน้าที่ 34 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับสายโรงเรียนหนองน้ำขุ่น- 
ส.อบต.หมู่ที่ 2    หนองโป่ง บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 10 ความหนา 0.10 เมตร ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   -ท่านผู้อำนวยการกองช่าง ถูกต้องหรือไม่ครับ 
นายธนกฤต  ยอดใส  -ขออนุญาตที่ประชุม แก้ไขนะครับ ที่ถูกต้องคือ หนา 0.60 เมตร อาจจะพิมพ์ผิดพลาด  
ผู้อำนวยการกองช่าง   ขออนุญาตแก้ไขด้วยครับ 
ประธานสภาฯ    -เกิดการพิมพ์ผิดพลาด ก็ขอแก้ไขเลยนะครับ เป็นหนา 0.06 เมตร  
นายนิคม  มะยา    -ขอสอบถามเงินอุดหนุนเยอะปีนี้ทำไมเพิ่มผิดสังเกต มี 2 โครงการ รู้สึกว่า 2 โครงการนี้ 
ส.อบต.หมู่ที่ 12   เพ่ิมข้ึนมาอีก 4 หมื่นบาท 
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     -โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสำคัญอ่ืน ๆ ของชาติที่รัฐบาลกำหนดให้มีขึ้น ปีที่แล้วตั้ง 
       ไว้ อุดหนุน 20,000 บาท การขอเพิ่มเติมแผนครั้งนี้ ตั ้งไว้ 35,000 บาท เพิ่มขึ้น  
      15,000 บาท 
     -โครงการขอรับการอุดหนุนการจัดงานสืบสานประเพณีของดีห้วยทับทัน ปีที่แล้วตั้งไว้  
       25,000 บาท การขอเพ่ิมเติมแผนครั้งนี้ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ิมข้ึน 25,000 บาท ปี 
      นี้ตั้งเพ่ิมอีกเท่าตัว ถามว่าสนับสนุนไปปีนี้ จะรวมแล้วเท่าไหร่ รู้สึกว่าผิดสังเกต 
ประธานสภาฯ    -เชิญฝ่ายปริหารตอบข้อซักถามเลยครับ จะได้กระจ่างกันทุกฝ่าย 
นายวสันต์  ดวงศรี   -ขอชี้แจงว่าครั้งนี้เป็นการเพิ่มเติมแผน ยังไม่ได้จัดทำงบประมาณ ที่ขอเพิ่มเติมโครงการ 
       งบประมาณเข้าแผนเนื่องจากมีโครงการจากอำเภอห้วยทับทัน ส่งเข้ามาจึงได้ตรวจสอบ  
     และเหตุผล ความจำเป็นที่ขอโครงการเข้ามาแล้ว จึงได้บรรจุเข้าแผน ตามขั้นตอน จึงได้  
       เสนอสภาฯ พิจารณา จึงชี้แจงเพ่ือทราบ 
ประธานสภาฯ    -ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปแล้ว ท่านนิคมมะยา มีประเด็นซักถามอีกหรือไม่ ขอเชิญครับถ้าไม่ 
     มี เชิญท่านต่อไปครับ 
นายบุญธรรม อินทร์แก้ว   -ก่อนนี้ ผมได้เสนอโครงการของหมู่ที่ 5 ประมาณ 2-3 โครงเพ่ือเสนอเข้าแผน ส่งหนังสือ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5    มา 2 ชุด ชุดแรกเรื่อปัญหาภัยแล้ง โครงการขุดลอกหนองเมย หมู่ที ่ 5 หมู่ที ่ 12 ใช้ 
     ร่วมกัน อยาจจะสอบถามตกหล่นไปไหนผมรู้สึกงงเหมือนกัน 
ประธานสภาฯ    -ก็จะเป็นท่านสมาชิกสภาฯอภิปราย แล้วฝ่ายบริการตอบข้อซักถามนะครับ เชิญตอบข้อ  
      ซักถามครับ 
นายวสันต์  ดวงศรี  -ขอชี้แจงว่าครั้งนี้เป็นเรื่องเร่งด่วงที่แต่ละหมู่บ้านเสนอเข้ามา จึงได้เพิ่มเติมเฉพาะเรื่อง  
       เร่งด่วน ส่วนโครงการที่ท่านเสนอเข้ามาให้ตรวจสอบในแผนที่ประกาศใช้แล้ว หรือ 
         นำเสนอเข้าแผนตามกระบวนการต่อไป 
นายธนกฤต  ยอดใส   -เรื ่องการขุดลอก ที่ท่านเสนอเข้ามาได้สำรวจแล้วการขุดลอกจะต้องขออนุญาตผู ้ว่า  
ผู้อำนวยการกองช่าง   จังหวัดศรีสะเกษ ส่งให้กรมเห็นชอบ ก็ต้องดำเนินการตามลำดับไม่ตกหล่นแน่นอนจะต้อง 
       มีแหล่งเงินระยะเวลา ระบุที่ตั้งเอกสารสิทธิชัดเจนในการทำ ขณะนี้กองช่างกำลังดำเนิน  
       อยู่ครับ 
ประธานสภาฯ    -เชิญท่านต่อไปครับ 
นายวิทยา  พันธ์แก้ว   -ต่อเนื่องจากคำถามจากท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ย้อนไปช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2563  
ส.อบต.หมู่ที่ 6    ช่วงนนั ้นนโยบายรัฐบาล ให้องค์กรปกรองส่วนท้องถิ ่น ใช้เง ินจ่ายขาดกรณีพิเศษ  
       ได้มีการพูดคุยกันในสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ นำเรื ่องนี ้ไปยังชุมชนจัดทำแผนประชุม 
      ประชาคมหมู่บ้าน นำเสนอโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินสะสม ขยักแรกแยกให้ออกก่อน  
        ปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงไปว่าทำไมไม่มีในแผนแต่ไม่ได้พูดในขยักแรก ตามที่  
       รัฐบาลมีนโยบายมาได้นำมาพูดคุยกับแต่ละหมู่บ้าน จัดสรรปันส่วน บ้านใหญ่ บ้านน้อย  
       ขึ้นกับจำนวนเงินงบประมาณ เอกสาร ข้อมูลใช้จ่ายจากเงินสะสมนี้คือห้วงแรก 
       -หว้งที่ 2 ชุมชนถามขึ้นมา ห้วงแรกไม่ได้การแก้ไขปัญหาหมู่บ้านจะทำยังไงต่อให้กองคลัง 
       มาชี้แจงเงินจ่ายขาด ก็ไม่ชัดเจน ขอถามว่าจะทำยังไงต่อไป 
ประธานสภาฯ    -เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
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นายวสันต์ ดวงศรี  - ผมขอชี้แจงประเด็นว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการขอเพ่ิมเติมแผนยังไม่ได้ดำเนินการใน
ปลัด อบต.    ส่วนอื่น ๆ ทั้งสิ้น ขอย้อนตอบข้อซักถามที่ท่านสมาชิกสภาฯได้อภิปรายไปขอเรียนทำ 
       ความเข้าใจว่า ในห้วงปลายปีที่แล้วรัฐบาลมีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีเงิน 
      สะสม นำเงินสะสมไปใช้แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยมีการยกเว้น 
     ระเบียบการใช้จ่ายเงินเพื่อให้แก้ปัญหาได้หลาย ๆ ด้าน โดยมีห้วงเวลาที่กำหนด เมื่อได้รับ 
      หนังสือแล้วจึงแจ้งให้หมู่บ้านทราบว่ารัฐบาลมีนโยบายนี้แต่เมื่อผ่านห้วงเวลาไปแล้ว การ 
       แก้ไขปัญหาให้ประชาชนก็ยังสามารถทำได้อยู่การใช้จ่ายงบประมาณทุกอย่างจะต้องมี 
      โครงการในแผนก่อน ก็อยากให้ทำความเข้าใจในระเบียบขั้นตอนและวาระการประชุมที่ 
      กำหนดไว้ด้วยครับ 
ประธานสภาฯ    - เชิญท่านต่อไปครับ 
นายวิทยา พันธ์แก้ว  - สิ่งที่เรากำลังพูดถึง ผมและท่านสมาชิกสภาฯ ทั้ง 14 หมู่บ้านเราพิจารณาตอนนี้  
ส.อบต.หมู่ที่ 6    งบประมาณ 14 ล้านบาทแบบมีความคาดหวังก่อนหน้านี้คุยกันในสภาฯ นอกสภาฯ 
       โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาจะไม่คาดหวังว่าจะทำได้ ตอนคุยเรื่องจ่ายขาดเงินสะสมชุมชน 
      รออยู่เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เราพูดความจริงที่ไปที่มาทุกคนรู้สมาชิกสภารู้อย่า 
     ให้แผนตกไป ต้องชัดเจนเพ่ือให้ทุกคนได้รับรู้ 
นายอนุกูล บุญโย   - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ 3-4 ท่านได้อภิปรายไปเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-       
ส.อบต.หมู่ที่ 1    2565) ฉบับเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2563 เห็นองค์การบริหารส่วนตำบล 
      เร่งรัดลงไปประชุม พูดจาอ่ำอ้ึงเรื่องงบประมาณผมเห็นช่วงแรกผู้บริหารขอแผนแต่ละ 
      หมู่บ้านเข้ามา ขอผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านให้ส่งโครงการให้องค์การบริหารส่วน 
     ตำบล แต่ละหมู่บ้านอยากได้โครงการอะไรเร่งด่วน ผู้บริหารอยากได้แผนเข้ามา ในส่วน 
     ของบ้านเมืองหลวง หมู่ที่ 1 มีแผนแล้ว ส่งโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบอกว่าทำไม่ได้ 
     ขัดกับการใช้จ่าย ผู้บริหารบอกว่าหม้อแปลงไฟฟ้าซื้อไม่ได้ผู้บริหารไม่มีเงิน 
ประธานสภาฯ    - เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 
นายวสันต์ ดวงศรี  - ขอชี ้แจงทำความเข้าใจท่านสมาชิกสภาฯ ที ่ได้อภิปรายมา การแจ้งให้หมู ่บ้านส่ง  
ปลัด อบต.    โครงการปัญหาความเดือดร้อนเข้ามาในห้วงที ่อ้างถึง เนื ่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้  
       แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้แจ้งให้หมู่บ้ านเสนอโครงการเข้ามาไม่ใช่ 
     ผู้บริหารให้ส่งโครงการตามที่อ้างถึง โครงการปกติ โครงการเร่งด่วน การประชุมประชาคม 
      หมู่บ้าน ท่านต้องแยกแยะให้ชัดเจน ที่ อบต.ลงไปประชาคมหมู่บ้านเนื่องจากต้องยืนยัน  
      ว่าเป็นความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านจริง ไม่ได้เร่ งรัดรีบทำแต่อย่างใด ทำตาม 
      กระบวนการ การจัดทำแผนทุกขั้นตอน ส่วนที่ท่านว่าอ่ำอึ้งเรื่องงบประมาณขอชี้แจงว่า  
       เมื่อจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจะต้องทำแผนก่อน หน้าที่ของสภาฯคือ ให้ความ  
     เห็นชอบอนุมัติแผนส่วนเรื่องงบประมาณเมื่อท่านอนุมัติแผนแล้ว ฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดหา 
     งบประมาณในลำดับต่อไปเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ มีในแผนแล้ว  
     หรือไม่ ขอให้ท่านได้ตรวจสอบก่อน ที่ท่านอ้างว่าผู้บริหารบอกทำไม่ได้ ไม่มีเงินผมขอถาม 
     ท่านประธานสภาฯ ว่าผมได้พูดว่าไม่มีเงินหรือไม่ เพราะเป็นเรื ่องกล่าวหาที่ทำให้เกิด 
        ความเสียหายให้ท่านประธานสภาฯ พิจารณาด้วยครับ 
นายธนกฤต  ยอดใส  - เรื่องการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่เสนอเข้ามาก็จะเข้าแผนปกติประจำปี
ผอ.กองช่าง    การติดตั้งจะต้องอุดหนุนการไฟฟ้า จึงไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนและระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
     บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ใช้หม้อแปลงเดียวกันมีไฟฟ้าแสงสว่างไฟฟ้า 
     สาธารณะไฟฟ้าพาดสายดับ 
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นายวิทยา พันธ์แก้ว  - ท่านประธานสภาฯครับขณะนี้เวลา 12.30 น. แล้วขอให้พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ส.อบต.หมู่ที่ 6    ด้วยครับ 
ประธานสภาฯ   - ท่านวิทยา พันธ์แก้ว เสนอขอพักการประชุมชั่วคราวมีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
ประธานสภาฯ    - ถ้าไม่มีท่านเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมวินิจฉัยว่าเมื่อมีผู้เสนอท่านเดียวถือว่าที่ประชุม 
     เห็นชอบ ขณะนี้เวลา 12.30 ขอพักการประชุมชั่วคราวเป็นเวลา 1 ชัว่โมงและขอพัก 
        ประชุมต่อในเวลา 13.30 น. ขอพักการประชุมชั่วคราวครับ 
 
    -พักการประชุม เวลา 12.30 น. 
 
-เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
    - เมื่อได้เวลานัดหมาย เลขานุการสภาฯได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมโดยมี 
        นายสุรชอบ กระจาย ประธานสภาฯ เป็นประธานในที่ประชุมและดำเนินการประชุมตาม 
      ระเบียบวาระการประชุมที่ค้างอยู่ 
ประธานสภาฯ    - ได้เวลานัดหมายการประชุมและขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีค้างอยู่ก่อนพัก 
       การประชุม ก็ยังอยู่ในวาระท่ี 3.1 เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–  
     2565)  ฉบับเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที่1/2563 มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมขอ 
     เชิญครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
ประธานสภาฯ    - ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีกต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาฯท่าน  
        ใด เห็นชอบอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลงและ 
     เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563 โปรดยกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม    - มีมต ิ  อนุมัติ  19 เสียง 
        ไม่อนุมัติ     - เสียง 
       งดออกเสียง  5 เสียง 
     หมายเหตุ    ลา   2 คน 
     3.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตใช้และขอถอนสภาพที่ดิน 
        สาธารณประโยชน์ บ้านหนองเมย หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน  
      จังหวัดศรีสะเกษ 
ประธานสภาฯ    - เชิญฝ่ายบริหารผู้เสนอญัตติชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นให้สภาฯ ได้รับทราบเชิญครับ 
นายวสันต์ ดวงศรี  - ตามที่มติสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงมีมติให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการ
ปลัด อบต.     เรื่องย้ายที่ทำการไปใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านหนองเมย หมู่ที่ 9 เพื่อก่อสร้างที่ทำ  
     การ อบต.แห่งใหม่ ขณะนี้มีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว และในขั้นตอนกระบวนการ  
      การขอใช้ที่ดินจะต้องให้สภาฯเห็นชอบด้วย จึงได้เสนอญัตตินี้เข้ามา ส่วนรายละเอียด  
     เพิ่มเติมขอมอบนิติกร และผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
     ต่อไป 
ประธานสภาฯ    - เป็นเรื่องที่สภาฯ เรามีมติไปแล้วและสมาชิกสภาฯหลายๆ ท่านก็ได้ติดตามสอบถาม   
    ความคืบหน้าตลอด วันนี้มีความคืบหน้าเรื ่องการขอใช้ที่ดินมีเอกสารโฉนดพื้นที่ แบบ  
       แปลนสถานที่อาคารประกอบคำขออนุญาตก่อนจะอภิปรายขอเชิญนิติกรได้ให้ความเห็น  
      เพ่ิมเติมเชิญครับ 
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นางสุทิศา ระยับศรี   - ตามท่ีได้ชี้แจงความคืบหน้าให้สภาฯได้รับทราบปแล้วนั้น ได้รวบรวมเอกสารต่าง ๆ เช่น
นิตกร    โฉนดที่ดิน แผนผังการก่อสร้างและอ่ืน ๆ ส่งให้สำนักงานที่ดินได้ตรวจสอบ และสำนักงาน 
      ที่ดินได้แจ้งว่าจะต้องให้สภาฯ เห็นชอบด้วยจึงได้เสนอเรื่องเข้ามาให้สภาฯได้พิจารณาเพ่ือ 
      ประกอบเรื่องให้ครบถ้วน โดยพื้นที่ ที่ขอใช้จำนวน 10 ไร่ เพราะการจะขออนุญาตให้ใช้ 
      ที่ดินจะต้องขอใช้ตามความจำเป็น อนุญาตให้ใช้ตามความจำเป็น 
ประธานสภาฯ    -นิติกรก็ได้ชี้แจงเหตุผลให้ทุกท่านได้รับทราบแล้ว ต่อไปเป็นหน้าที่ของท่านสมาชิกสภาฯ  
        ไดพิ้จารณา ท่านใดมีข้อซักถามอภิปรายขอเชิญครับ 
นายสุดใจ ไชยพันธ์  - ขอบเขตจากสระน้ำถึงถนนไปบ้านอ้อน่าจะขอคลุมไว้ทั้งหมดจะได้ไม่มีข้อโต้แยง้ใน  
ส.อบต.หมู่ที่ 2    ชุมชน เรื่องการบุกรุกเข้าไปปลูกพริกต่าง ๆ น่าจะคลุมไว้ถ้าไปตั้งที่ทำการ อบต.จริง เป็น 
      จุดออกกำลังกายวิ่งอ้อมสระน้ำตามแบบแปลนพอเข้าใจ ดูแล้วอบต.จะดูร่มรื่นดี 
ประธานสภาฯ    - ก็ขอใช้ได้ตามความจำเป็นก่อนครับท่านต่อไปเชิญครับ 
นายสุรีย์  สาลี    - เกี่ยวกับการก่อสร้างที่ทำการ อบต.แห่งใหม่ ผมดีใจวันนี้สภาฯเห็นชอบ แต่ผู้นำพร้อม  
ส.อบต.หมู่ที่ 5     ไหม ประชาคมท้องที่ผู้นำหมู่บ้านจะเห็นด้วยไหม พิจารณาให้รอบคอบแต่ผมเห็นด้วย 
นายอนุกูล บุญโย   - การย้ายที่ทำการ อบต.อยากให้ผู้บริหารแจ้งไปยังทั้ง 14 หมู่บ้านแล้วค่อยให้ประชาชน 
ส.อบต.หมู่ที่ 1     ประชุมประชาคมเราค่อยมาพิจารณายกมือเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ    - เชิญนิติกรยกมือเชิญครับ 
นางสุทิศา ระยับศรี   - การประชุมประชาคมหมู่บ้าน จะประชุมหมู่บ้านที่จะใช้พื้นที่ เป็นหมู่บ้านที่มีส่วนได้ส่วน 
นิตกร อบต.เมืองหลวง    เสียในทีด่ิน แต่เป็นหลังจากขั้นตอนนี้ 
ประธานสภาฯ    - ก็คงจะรับทราบนะครับ ท่านต่อไปเชิญครับ 
นางประสิทธิ์ จันทำ    -เรื่องหมู่บ้านในพ้ืนที่ ในฐานะตัวแทนจากบ้านหนองเมย หมู่ที่ 9 ชาวบ้าน 
ส.อบต.หมู่ที่ 9                        เห็นดดีว้ยค่ะ 
นายสนอง  ศรีหวาด  -ในฐานะหมู่บ้านติดกัน ผมเห็นด้วย ได้สอบถามความคืบหน้าทุกครั้งที่มีการประชุม 
ส.อบต.หมู่ที่ 10   ควรให้ความเห็นชอบก่อน ต่อไปก็ไปตามลำดับขั้นตอนต่อไป 
นายสมชัย บุดดี    -ในฐานะบ้านข้างเคียง ผมเห็นดีด้วย อยากให้ยก 2 ชั้น คุณภาพดีมีความ  
ส.อบต.หมู่ที่ 8   ก้าวหน้าดีขึ้น กว่าที่อ่ืน 
นายสำรวย จังอินทร์  -บ้านหนองเมย ประชาคม ขอให้ผ่าน เจ้าของพ้ืนที่ยินยอม เดิมเราหาที่ลงไม่ได้ เดิมเป็น 
ส.อบต.หมู่ที่ 14                      ป่าสงวน ใช้ผลประโยชน์ร่วมกัน ผมเห็นด้วยครับ 
นายบุญช่วย อยู่รอย  -เรื่องนี้ต่อสู้กันมานาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ได้เสนอได้ติดตามมาตลอด หวังว่าคงจะ  
ส.อบต.หมู่ที่ 13         เตรียมพร้อมได้แล้วที่จริงอยากได้ พื้นที่ตรงนั้นทั้งหมดแต่ก็ติดขัดเรื่องการขออนุญาตก็ไม่

เป็นไร ขอให้ได้แค่นี้ก่อน 
นางสิริพร วิจิตร      -ท่านประธานค่ะ สมาชิกสภาฯ ส่วนมากเห็นด้วย ดิฉันดีใจด้วย ขอให้ท่าน 
ส.อบต.หมู่ที่ 12               ประธานขอมติเลยค่ะ 
ประธานสภาฯ -ก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้อภิปรายซักถามอย่างกว้างขวาง เพ่ือความเข้าใจกัน มีท่านใดจะ

อภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม   -ไม่มี 
ประธานสภาฯ    -ถ้าไม่มีท่าใดอภิปรายเพ่ิมเติมอีกต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า สมาชิกสภาฯ ท่าน 
     ใดเห็นควรอนุมัติ ให้ความเห็นชอบการอนุญาตใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะ 
      ประโยชน์ แปลงที่สาธารณะประโยชน์ บ้านหนองเมย หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองหลวง อำเภอ 
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      ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที ่ศก.4838   
         ที่ดินเลขที่ 6 ระวาง 5839   9660 9660 เนื้อที่ประมาณ 53 ไร่ 1 งาน โปรดยกมือ 
      ขึ้นครับ 

ที่ประชุม    -มีมต ิ                อนุมัติ 19  เสียง 
             ไม่อนุมัติ           -   เสียง 
        งดออกเสียง          5   เสียง 
       หมายเหตุ                  ลา          2   คน 
ระเบียบวาระท่ี 4 -เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ -ต่อไปจะประชุมในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ มีท่านผู้ใหญ่บ้านนั่งอยู่เชิญท่าก่อนเลย

ครับ 
นายพรสยาม  ทำมา  -ผมรู้สึกยินดีได้นั่งรับฟังการประชุม ผมมาติดตามงาน ประเมินสถานการณ์รู้สึกยินดีสภาฯ  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3   ได้ผ่านมติ 2 เรื่อง เรื่องแรกผ่านร่างแผน ลุ้นอยู่จะผ่านไม่ผ่าน ผมเคยเป็นสมาชิกสภาฯ  
      อยากรู้ว่าท่านประธานสภา ทำหน้าที่อย่าไร จากจุดเริ่มต้นถือเป็นเรื่องแปลก เพิ่งเคยเจอ 
      เข้าประชาคม เรื่องเดียว 3-4 ครั้ง ชาวบ้านรอแต่ประโยชน์ เม็ดเงินลงหมู่บ้าน เมื่อผ่าน 
     เรื่องแผนแล้วเป็นหน้าที่ของผู้บริหารต่อไป ที่จะต้องหาเม็ดเงินงบประมาณ 

 -อีกเรื่อง เรื่องการใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 3 มีสถานีอนามัยแต่ก่อนที่ดินเป็น
ของเอกชน ชาวบ้านร่วมกันซื้อ เราได้ท่ีดินมาแล้วยกเป็นที่ราชพัสดุ การขอใช้ที่ดินจะต้อง
จัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้ทำเลดีมาก่อสร้างอาคาร ที่ตั้งอยู่ตรงกลางแปลงกินพ้ืนที่
อ่ืน ฝากพิจารณาส่วนที่เหลือ เพ่ือส่วนราชการอ่ืนจะได้ขอใช้ในโอกาสต่อไป 

ประธานสภาฯ -ขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ที่ได้ชี้แนะเสนอแนะในครั้งนี้ ท่านต่อไปครับ 
นายวิทยา พันธ์แก้ว -ผมมีเรื่องฝากท่านสมาชิกสภาฯ 2 เรื่องครับ 
ส.อบต.หมูท่ี่ 6 -ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างร่วมงานบุญ

ผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 ระหว่างวันที่ 20-22 
มีนาคม 2563 ขอเชิญร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน 

    -เรื่องกล้องวงจรปิด ได้แก้ไขปรับปรุงหรือยังจะถึงงานแล้วต้องใช้กล้องตรวจสอบ 
นายสำรวย จังอินทร์ -ผมฝาก 2 เรื่องครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 14 -เรื่องท้ิงขยะ หมู่ที่ 14 มีชาวบ้านจากที่อ่ืนขับรถมาโยนขยะทิ้ง เกิดความสกปรกและกลัว

ขยะติดเชื้อ ฝากบริหารแก้ไข หาวิธีการไม่ให้คนทิ้งขยะแถวนั้น เช่น ปักป้ายห้ามทิ้งขยะ 
ช่วยหาวิธีแก้ให้ด้วยครับ 

 -เรื่องการติดตั้งหลอดไฟฟ้า ถ้าหลอดไฟหันมาทางถนนดำไม่เป็นไร แต่ถ้าหันไปใส่นาข้าว
จะทำให้ข้าวไม่ตั้งท้อง ช่วยแก้ไขด้วย 

นายบุญธรรม อินทร์แก้ว -เรื่องแรกขอสอบถามเรื่องการจัดทำหน้ากากอนามัยแจกชาวบ้าน ชาวบ้าน 
ส.อบต.หมู่ที่ 5  ทำแล้ว ทำไมต้องส่งคืน อบต.  
 -เรื่องการจัดทำแผนครั้งหน้าให้ออกไปรับแผนจากชาวบ้านเลยไม่ต้องให้ส่งเรื่องมา อบต.

ทำอย่างเดิมดีแล้ว 
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 -ขอให้มีการส่งเสริมให้มีการปลูกมะปรางในตำบลเพ่ิมมากข้ึน 
นายบุญช่วย อยู่รอย -ขอปรึกษา เรื่องสมาชิก อปพร.ไปดูแลการจราจรหน้าโรงเรียนบ้านโทะทำงานได้ 
ส.อบต.หมู่ที่ 13 ค่าตอบแทนน้อย อยากให้เพิ่มค่าตอบแทนให้ด้วย ถ้าไม่ขัดกับระเบียบกฎหมายอยากให้

พิจารณาด้วย 
นายสมชัย บุดดี -แจ้งเรื่องงานโครงสร้างพื้นฐานที่ลงที่บ้านโทะ หมู่ที่ 8 ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านไปดู เห็นว่า 
ส.อบต.หมู่ที่ 8 คุณภาพงานไม่ดี ให้ผู้บริหารไปตรวจสอบด้วย 
นางสิริพร วิจิตร -ไฟฟ้าหลายๆแห่งมีปัญหา แต่ไฟฟ้าบ้านหนองคูสว่างดีมาก 
ส.อบต.หมูท่ี่ 12 
นายสนอง ศรีหวาด -เรื่องศาลาทรงงาน โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นขอให้ช่วยติดตามความคืบหน้าด้วยนะครับ 
ส.อบต.หมูท่ี่ 10    -เรื่องแหล่งน้ำห้วยยาง ขณะนี้แห้งขอดแล้ว ชาวบ้านปล่อยวัวลงไปทำให้น้ำขุ่น ควรจะไป

ติดป้ายเตือนไว้ 
       -ขอให้มีการส่งเสริมการปลูกมะปราง เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล 
นายนิคม มะยา -ขอฝากเรื่องไฟฟ้า ไปดูไฟฟ้าบ้านหนองคู ติดตั้งแล้วสว่างดีมาก ฝากให้ตามไปดูสว่าง 
ส.อบต.หมู่ที่ 12 20 นาที แล้วดับยาวไปถึงเช้าเลย ไปดูด้วยครับ 
นายสมบูรณ์ จังอินทร์ -ขอปรึกษาเรื่องบ้านหนองแคน ตำบลจานแสนไชย ได้ขอสูบน้ำจากห้วยยางขอสูบน้ำ7 วัน 
ส.อบต.หมู่ที่ 13 เพ่ือไปเลี้ยงปลาวัดหนองแคน ขอปรึกษาว่าจะให้เขาหรือไม่ 
นายสนอง ศรีหวาด                   -เรื่องสูบน้ำห้วยยาง ก็เห็นใจทางหนองแคน แต่เราเองยังไม่มีใช้ ถ้าสูบ 7 วัน น้ำห้วยยาง 
ส.อบต.หมูท่ี่ 10 อาจจะหมดเลย ผมว่าผมไม่เห็นด้วย 
ประธานสภาฯ -ก็เป็นข้อเสนอข้อคิดเห็นหลายๆเรื่องที่เป็นประโยชน์เรื่องขอสูบน้ำห้วยยางก็ฝากไปทาง

หมู่บ้านก่อนนะครับ พูดคุยประชุมกันดูชาวบ้านเราด้วย ดูความจำเป็นเพื่อนบ้านด้วย จะ
อย่างไรพูดคุย ประชุมในหมู่บ้านกันก่อนนะครับ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเชิญครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี 
ประธานสภาฯ -การประชุมก็ครบถ้วนตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ ขอขอบคุณท่านสมาชิก

สภาฯ ท่านผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ร่วมประชุมใน
ครั้งนี้ และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้  

 
    เลิกประชุมเวลา 16.10 น. 

 

    (ลงชื่อ)      วสันต์  ดวงศรีดวงศรี ผู้จดบันทึกการประชุม 
           (นายวสันต์  ดวงศรี) 
            เลขานุการสภา อบต.เมืองหลวง 

 
     (ลงชื่อ)     สุรชอบ  กระจาย ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

              (นายสุรชอบ  กระจาย) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 


